



๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๓๙๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๗๒๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน ๒๒๕ แห่ง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
และได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดไปดำเนินการขยายผลเพื่อพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่เป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้ ประกอบกับได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณ และ
การขยายผลการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่เป็นต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศูนย์เรียนรู้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕ แห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน รายงานผล
การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
โดยให้รายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามคู่มือการรายงาน
ผลการดำเนินโครงการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานครั้งต่อไปที่มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐๒ ๒๔๑๙ ๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒